

ซึ่งได้รับบริการอินเทอร์เน็ตจากศูนย์คอมพิวเตอร์ในกรุงเทพฯ ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ธนาคารยูโอบี และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอนุญาตจากซีทีกรุป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซิตี้” “Citibank / ซิตี้แบงก์” “Citigroup / ซีทีกรุป” “ซีไอทีไอเอส” และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว

### หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากของสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ / มาสเตอร์การ์ด

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_

มีความประสงค์ให้ธนาคาร หักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่ระบุข้างล่างนี้ของข้าพเจ้าเพื่อชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และดอกเบี้ยอันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตของข้าพเจ้า และ / หรือผู้ถือบัตรเครดิตโดยให้หักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จากธนาคาร

ธนาคารซิตี้แบงก์  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี \_\_\_\_\_

ชื่อบัญชีสะกดด้วยตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษ

บัญชีเลขที่ \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_

เพื่อชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้แบงก์  วีซ่า  มาสเตอร์การ์ด หมายเลขบัตร \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

จำนวนเงินที่เลือกให้หักจากบัญชีเงินฝาก  เต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชี  จำนวนขั้นต่ำที่ต้องชำระตามที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชี

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการหักบัญชีที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้แล้ว

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลายเซ็น และ / หรือ ตราประทับตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร

( \_\_\_\_\_ )

(ผู้ให้ความยินยอม / เจ้าของบัญชี)

#### สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

โปรดรับรองการตรวจสอบเส้นและ / หรือตราประทับในสำเนาที่แนบมาด้วย และส่งกลับธนาคารซิตี้แบงก์ เพื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝากและลายเซ็นของผู้ให้ความยินยอมถูกต้อง

ผู้มีอำนาจลงนามธนาคาร

#### สำหรับเจ้าหน้าที่ซิตี้แบงก์

ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ผู้มีอำนาจลงนามธนาคารซิตี้แบงก์

\*หมายเหตุ: บริการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารจะเริ่มได้ประมาณ 1 เดือนหลังจากธนาคารได้รับหนังสือยินยอมให้หักบัญชี ซึ่งปรากฏข้อความ “AMOUNT WILL BE DEDUCTED FROM YOUR BANK ACCOUNT ON (วันที่)”

### ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ / หรือ มาสเตอร์การ์ด

ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของบัญชีออมทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับธนาคาร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในฉบับของเอกสารฉบับนี้ และในฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร (ซิตี้แบงก์) ตามรายละเอียดของบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าอันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตซิตี้แบงก์วีซ่าและ / หรือ มาสเตอร์การ์ด ดังต่อไปนี้

- ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีดังกล่าว และชำระเข้าบัญชีของซิตี้แบงก์ ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีที่ธนาคารได้รับจากซิตี้แบงก์เพื่อเป็นการชำระค่าสินค้า / บริการที่ข้าพเจ้า และ / หรือผู้ถือบัตรเครดิตของข้าพเจ้าได้ซื้อสินค้า และ/หรือบริการจากห้างสรรพสินค้า และ / หรือร้านค้าอื่น ๆ หรือการถอนเงินโดยการใช้จ่ายแล้ว แต่กรณีรวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และดอกเบี้ย ที่ซิตี้แบงก์ได้กำหนดและแจ้งให้ทราบ
- ในการหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ให้แก่ซิตี้แบงก์ดังกล่าว ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีเงินฝากเพียงพอในการหักบัญชี ในขณะที่นั้นเท่านั้น หากปรากฏในภายหลังว่าจำนวนเงินที่ซิตี้แบงก์แจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้หักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจำนวนที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้หรือตามจำนวนที่ข้าพเจ้าแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อซิตี้แบงก์เป็นครั้งคราวตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างล่างนี้เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวจากซิตี้แบงก์โดยตรง และข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากซิตี้แบงก์จากการหักเงินจากบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดเชยเงินที่ธนาคารได้หักโอนเข้าบัญชีซิตี้แบงก์รวมทั้งค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร
- ข้าพเจ้ารับรองว่าการที่ธนาคารได้หักบัญชีของข้าพเจ้าตามความในหนังสือฉบับนี้เป็นไปตามคำร้องขอของข้าพเจ้า หากท่านมีความเสียหายหรือผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นแก่ธนาคารและ / หรือซิตี้แบงก์ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายแก่ธนาคารและ / หรือซิตี้แบงก์ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
- หากการหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากเงินในบัญชีของข้าพเจ้าไม่เพียงพอ ข้าพเจ้ายินยอมชำระค่าธรรมเนียมให้ซิตี้แบงก์ เป็นจำนวนตามที่ซิตี้แบงก์กำหนดและแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
- ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุผลการใดก็ตาม หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นได้ด้วยทุกประการ
- หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ลงนามหนังสือนี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจะมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง เป็นอย่างอื่นให้ซิตี้แบงก์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันชำระเงิน
- ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าตกลงเลือกวิธีหักบัญชีเงินฝากตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แล้ว ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าตามวิธีที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้จนกว่าข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่หักบัญชีเงินฝากให้ซิตี้แบงก์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นชั่วคราวและมีผลเพียงเดือนเดียวเท่านั้น ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอีกธนาคารจะหักเงินตามจำนวนที่ข้าพเจ้าเลือกไว้ตามปรากฏบนเอกสารนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่หักเป็นการถาวร ข้าพเจ้าจะแจ้งซิตี้แบงก์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง นอกจากนี้ข้าพเจ้ารับรองว่าจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงที่จะหักบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่าขั้นต่ำตามที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน และข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนครบกำหนดชำระเงิน
- ในกรณีที่ในขณะลงนามในหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายังไม่ทราบหมายเลขบัญชีใด ๆ ที่ต่อระบุในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ซิตี้แบงก์ระบุเลขบัญชีที่ถูกต้องลงในเอกสารฉบับนี้ภายหลังได้
- ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในวิธีการหักเงินฝากของข้าพเจ้าในอนาคต ซึ่งเป็นการภายในระหว่างธนาคารกับซิตี้แบงก์ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ซิตี้แบงก์กับธนาคาร ดำเนินการตามวิธีการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
- ข้าพเจ้าตกลงว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าปิดบัญชีที่ตกลงให้หักเงิน ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งซิตี้แบงก์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โดยทันทีหลังจากที่ปิดบัญชีดังกล่าวในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้แจ้งให้ซิตี้แบงก์ทราบในเวลาดังกล่าวข้าพเจ้ายินยอมชำระค่าธรรมเนียมให้ซิตี้แบงก์เป็นจำนวนตามที่ซิตี้แบงก์กำหนดและแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
- ข้าพเจ้าตกลงจะตรวจสอบให้บัญชีธนาคารของข้าพเจ้ามีเงินเพียงพอสำหรับการหักบัญชีตามที่กำหนดวันและเวลาของธนาคารเจ้าของบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าอย่างสม่ำเสมอโดยข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าต้องตรวจสอบกำหนดวันและเวลาสำหรับการหักบัญชีดังกล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าด้วยตนเอง